

Những gợi ý dưới đây giúp bé móm non yêu thích tập viết.



Đừng gây áp lực

Đừng bé thích nguỵch ngoỵc, bạn hãy chuẩn bị cho bé cái bút, tờ giấy, viên phấn, những cốc tẩy... những cách xem mỗi thứ như một hoạt động vui chơi. Bé tuổi mầm non giáo mỗi bước đều hiểu ý nghĩa của từng việc như tự nhiên, bé vẫn chưa biết viết.

Đa dạng dụng cụ học tập

Hãy đa dạng những dụng cụ học tập để kích thích bé tập tô chữ hay viết nguỵch ngoỵc như bút màu, bút chì, bút bi hay phấn học màu các loại. Hãy chọn cho bé những chiếc bút có thân to như bút màu, bút chì gỗ thay vì bút có thân như bút bi, bút chì kim. Thậm chí cốc tẩy sét cũng có thể làm công cụ để bé học viết, chúng học bạn dạy bé nên để thành những hình chữ cái để nhận diện. Hãy để những dụng cụ này để những cách bé lấy để dùng.

Viết trên nhũu bề mặt

Ban đầu, viết trên giấy trắng có thể là quá khó với bé. Một cái bảng trắng to, mặt phẳng bàn trắng cũng có thể khiến bé hào hứng hơn. Ngoài ra, bạn có thể mua cho bé bảng viết để đánh kèm bút, bảng viết bảng phấn trắng... kèm dụng cụ tẩy xóa để dùng. Nếu bạn sợ bé gây ồn ào, bạn nên thiết lập riêng một góc ngủi có bàn, ghế và những dụng cụ viết để chuẩn bị.

sổn cho bé.

Làm mẫu

Đó bé thuy móm viết nhúng viết hàng ngày nhúng viết thúng, viết danh sách mua hàng siêu thúng húng c trúng lúng i email... Các bé thúng nhúng thích là búng n sao cúng a múng, núng u múng thích viết thì bé súng có nhiúng u khúng năng cũng yêu húng t đúng nhúng này.

Dùng máy tính

Tùng đúng tuúng i, búng n có thúng đúng y bé gúng chúng trên bàn phím máy tính. Hãy đúng bé đúng c túng do gúng chúng vì túng i chúng a đi húng c, bé vúng n chúng a có khúng niúng m rúng ràng vúng chúng viết. Kúng năng vúng i bàn phím súng giúp bé rèn súng khéo léo cúng a đôi tay, cúng n thiúng t cho quá trình húng c viết sau này.

Đúng viên bé

Cha múng nên bày túng súng quan tâm khi bé viết hay vúng, cho dù chúng nghĩa cúng a bé chúng a ra hình thúng gì. Đúng viên nhúng: "Con đúng viết tên mình à?" súng có ý nghĩa nhiúng u húng n là chúng nói: "Con viết giúng i đúng y". Hãy nhúng khích lúng quá trình bé húng c viết húng n là chú trúng ng túng i kúng t quúng ...

Theo Mevabe